

THƯ CHÚC MỪNG
của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân dịp kỷ niệm
72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam
(03/01/1946-03/01/2018)

Thân mến gửi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Lưu trữ!

Cách đây 72 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ “*Tài liệu Lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia*”. Văn bản quan trọng này không những đặt nền móng cho công tác Lưu trữ Việt Nam mà còn có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là ngành Lưu trữ Việt Nam được khởi nguồn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.

Trước những truyền thống vẻ vang, tự hào, nhằm tôn vinh những cống hiến của ngành Lưu trữ, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó đã nêu: “*Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Lưu trữ Việt Nam*”.

Trong những năm qua, ngành Lưu trữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức ngành Lưu trữ đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018), kỷ niệm 11 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007 - 2018) và đón Xuân mới 2018, thay mặt Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ trong cả nước. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; hoàn thành sứ mệnh “bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia”, góp phần phục vụ các nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về khai thác sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!



ĐẶNG THANH TÙNG
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước